

Số: 15/BC-PHQT-ĐBCL

Đông Hà, ngày 04 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN
VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁNG VIÊN HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017-2018**

Kính gửi: Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHH

I. GIỚI THIỆU CHUNG

I.1. Đặt vấn đề

Hoạt động dạy và học luôn là hoạt động cốt lõi của một cơ sở giáo dục trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào. Nâng cao chất lượng dạy học luôn là ưu tiên hàng đầu của các cơ sở giáo dục Đại học, trong đó, ngoài việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, tạo điều kiện cơ sở vật chất, hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động này, việc tiến hành khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên cũng là một trong những công cụ hữu ích để đưa ra các đề xuất, kiến nghị, nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

Theo Luật giáo dục đại học, việc đóng góp ý kiến để tham gia giám sát hoạt động giáo dục và đảm bảo chất lượng giáo dục là quyền và nhiệm vụ của người học. Trong quá trình đào tạo, giảng viên và nhà trường cần thường xuyên lắng nghe ý kiến phản hồi từ sinh viên để nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người học trong từng hoàn cảnh cụ thể. Chính vì vậy, để đảm bảo chất lượng đào tạo hàng năm, sau mỗi một học kỳ, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đã thực hiện khảo sát lấy ý kiến sinh viên để về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên nhằm giúp lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các Khoa, Bộ môn và bản thân từng giảng viên biết được thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu người học, từ đó có định hướng và các giải pháp cụ thể, sát thực trong việc nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của Nhà trường trong thời gian tới.

I.2. Nội dung khảo sát

Đối tượng tham gia khảo sát là 100% sinh viên theo học các học phần của chương trình đào tạo chính quy được giảng dạy tại trường học kỳ I năm 2017-2018. Thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên hệ chính quy các ngành KTCTXD (K5, K6, K7, K8, K9); ngành CNKTMT (K6, K7, K8, K9); ngành KTĐ (K5, K6, K7, K8, K9) về chất lượng giảng dạy trong học kỳ I năm học 2017-2018. Cụ thể:

Tiêu chí	Khoa KTCTXD	Khoa CNKTMT	Bộ môn KTĐ	Ngoài trường	Tổng
Tổng số GV được khảo sát	11	8	7	14	40
Tổng số học phần được khảo sát	20	14	14	15	62



